

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๑๕๖๕



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๕ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง การรณรงค์จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๑๓๔๖ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล ที่ มณูช. ๐๒๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตพื้นที่ให้การสนับสนุนและร่วมดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามอ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับการประสานจากมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล และภาคีเครือข่าย
ซึ่งมีภารกิจร่วมกันในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่มีต่อเด็ก สตรี การคุกคามทางเพศ การแก้ไขปัญหาผลกระทบ
จากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปัญหาและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยให้ความสำคัญ
กับการป้องกัน แก้ไขปัญหาการรบกวนทางเพศ และปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมรณรงค์ในการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์
พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. เฝ้าระวังปัญหาการคุกคามทางเพศในพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการประสานงาน รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่เพื่อให้ความช่วยเหลือและรับแจ้งเหตุต่าง ๆ จัดเวรตรวจตราเพื่อป้องปราม
การคุกคามทางเพศ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์รณรงค์ไม่ให้มีการคุกคามทางเพศ

๒. ขอให้พื้นที่ที่จัดกิจกรรมเล่นน้ำสงกรานต์เป็นพื้นที่ปลอดภัย ปลอดภัย ไม่มีการคุกคามทางเพศ

๓. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนเล่นน้ำสงกรานต์อย่างมีสติ ให้รับรู้ว่าการคุกคามทางเพศ
เป็นการกระทำที่ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และควบคุมกับการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ

๔. เฝ้าระวังการทำผิดพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เช่น การควบคุม
โฆษณา การดื่มและจำหน่ายตามเวลาที่กฎหมายกำหนด การไม่จำหน่ายให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี เป็นต้น
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ส่วนส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ผู้ประสานงาน : นายบุญธรรม เทพพิชัย ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๒



มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล

WOMEN AND MEN PROGRESSIVE MOVEMENT FOUNDATION

50/6 ถนนรัชดาภิเษก 42-44 แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

50/6 Ratchadaphisek 42-44 Rd., Chandrakasem, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand.

Tel. 0 2513 2889 Fax. 0 2513 2856

มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล

ที่ มญช. 029/2562

วันที่ 5 เมษายน 2562

เรื่อง ข้อเสนอต่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เลขรับ... 20434

วันที่ - 5 เม.ย. 2562

เวลา.....

ด้วยมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล ร่วมกับคุณชินดี สิริินยา บิซอพ เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ เครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์ และเครือข่ายชุมชนลด ละ เลิกเหล้า ลดความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและครอบครัว เขตกรุงเทพมหานคร รวมถึงกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการลวนลามคุกคามทางเพศช่วงสงกรานต์ ซึ่งเป็นเครือข่ายภาคประชาชนที่มีภารกิจร่วมกันรณรงค์สร้างความตระหนักในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ลดผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลดการฉวยโอกาสในการคุกคามทางเพศ

ข้อมูลผลสำรวจความคิดเห็นต่อเทศกาลสงกรานต์ปี 2560 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสำรวจกลุ่มตัวอย่างผู้หญิง จำนวน 1,650 ราย อายุระหว่าง 10-40 ปี พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกินครึ่ง หรือร้อยละ 59.3 เคยถูกฉวยโอกาสถูกลวนลามคุกคามทางเพศ ส่วนใหญ่อยู่ในชั้นถูกจับแก้ม ตามด้วยเบียดเสียด/จับมือ/จับแขนและใช้สายตาจ้องมองแหะโลม ไปจนถึงถูกสัมผัสร่างกาย/ล่วงล้ำอวัยวะอื่น ๆ โดยส่วนใหญ่ผู้ก่อเหตุมักอยู่ในอาการมึนเมา จะเห็นได้ว่าสาเหตุที่สำคัญของปัญหาการคุกคามทางเพศในช่วงสงกรานต์ ถูกบ่มเพาะมาจากวิถีคิดแบบชายเป็นใหญ่ เชื่อในอำนาจที่เหนือกว่า จึงทำให้ผู้ชายส่วนใหญ่มักฉวยโอกาสคุกคามทางเพศ ขาดความยับยั้งชั่งใจ ไม่สนใจในเรื่องการเคารพสิทธิของผู้อื่น อีกส่วนหนึ่งคือการเพิกเฉยของผู้คนในสังคม ยอมให้เหตุการณ์คุกคามทางเพศการละเมิดสิทธิเกิดขึ้นจนเป็นเรื่องปกติในเทศกาลสงกรานต์ การไม่กล้าลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิของตนเองของผู้เสียหาย ทั้งนี้ปัจจัยร่วมในการก่อเหตุที่สำคัญมักมาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนความห่อหุ้มในการบังคับใช้กฎหมาย จนทำให้ผู้คนจำนวนไม่น้อยคิดว่าสงกรานต์คือเทศกาลที่ใครจะล่วงเกินใครก็ไม่ผิด การออกมาเล่นสงกรานต์แสดงว่าคนนั้นพร้อมใจให้ลวนลาม ถูกเนื้อต้องตัว ไม่มีใครถือสาหาความ จะกินดื่มเมาละเหะแบบไหนก็ได้ ซึ่งเป็นเรื่องเข้าใจผิดทั้งสิ้น เป็นสิทธิเสรีภาพที่กระทบต่อผู้อื่นและสร้างความเสียหายต่อสังคมโดยรวม และพบว่าเหตุการณ์จะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นในพื้นที่เล่นน้ำที่ไม่มีการควบคุม ไม่ถูกกำหนดเป็นโซนปลอดภัย อาทิในงานกิจกรรม คอนเสิร์ต บาร์ตี้ มิดไนท์สงกรานต์ ฯลฯ ของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือเอกชนที่จัดขึ้นเอง จะเป็นปัญหามาก กลายเป็นแหล่งผลิตคนเมาขาดสติออกมาบนถนนซึ่งอันตรายอย่างยิ่ง

ดังนั้นมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล และภาคีเครือข่ายใคร่ขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ความสำคัญกับการป้องกัน แก้ไขปัญหาการลวนลามคุกคามทางเพศ และปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยภาคีเครือข่ายฯ มีข้อเสนอต่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

สพค.
เลขรับ... 2521
วันที่ 05 เม.ย. 2562
เวลา 18:46

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
เลขรับ... 5894
วันที่ 5 เม.ย. 2562
เวลา 17.26 น.


- 1) ขอให้มีกลไกในการเฝ้าระวังปัญหาการคุกคามทางเพศในพื้นที่เล่นน้ำช่วงสงกรานต์ โดยมีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด บ้านพักเด็กและครอบครัว ตำรวจ และภาคประชาสังคม เพื่อรับแจ้งเหตุ และประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้ถูกลวนลามคุกคามทางเพศ
- 2) ขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนรับรู้อาการคุกคามทางเพศเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ควรเล่นน้ำสงกรานต์โดยเคารพในสิทธิเนื้อตัวร่างกายผู้อื่น ให้เกียรติกันและมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังแจ้งเหตุ
- 3) เครือข่ายขอสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบายพื้นที่เล่นน้ำปลอดภัย ปลอดภัย ไม่คุกคามทางเพศ สำหรับคนทุกเพศทุกวัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกจังหวัด โดยเครือข่ายพร้อมเข้าร่วมเฝ้าระวังและสนับสนุนการทำงานของท้องถิ่น
- 4) ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการเฝ้าระวังการทำผิดกฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 อาทิ การห้ามส่งเสริมการขายลดแลก แจกแถม การดื่มและจำหน่ายตามเวลาที่กฎหมายกำหนด การไม่ขายให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี รวมถึงคนเมาครองสติไม่ได้ ห้ามขายบนทางเท้า ไหล่ทาง และการควบคุมการโฆษณา เป็นต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ


นายจะเด็จ เชาวน์วิไล

(ผู้อำนวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล)


(ซินดี้ สิริณยา บิชอบ)

กลุ่ม DON'T TELL ME HOW TO DRESS